
sþ. 342. Fyrirspurnir. [179. mál]
I. Til landbúnaðarráðherra um ráðstafanir vegna birgðasöfnunar mjólkurafurða.

Frá Pálma Jónssyni.

1. Til hvaða ráðstafana hyggst ríkisstjórnin grípa til þess að mæta þeim vanda,
sem skapast hefur vegna gífurlegrar birgðasöfnunar á mjólkurafurðum,
smj öri og ostum?

2. Hvaða upplýsingar liggja fyrir eða hvaða upplýsinga er unnt að afla með
skyndikönnun á neyslu þessara vara í ýmsum stofnunum og vistheimilum á
vegum hins opinbera eða félagasamtaka?

II. Til sjávarútvegsráðherra um loðnuveiðar á þessari vertíð.

Frá Guðmundi Karlssyni.

1. Verður veiði á loðnu takmörkuð við ákveðið magn á þessari vertíð?
2. Hyggst sjávarútvegsráðherra, ef svo verður, gera ráðstafanir til að unnt verði

að framleiða í gerða sölusamninga á frystri loðnu og loðnuhrognum ? Samn-
ingar þessir eru mjög verðmætir og mikilvægir fyrir framtíðarstöðu okkar
á markaðnum og fiskvinnslu á Suðvesturlandi.


